



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

เรื่อง ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓๓ มารายงานตัว เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหา ของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ในเวลาต่อมาปรากฏว่ามีผู้ขอยกเลิกข้อตกลงจ้างเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว จำนวน ๑ ราย ซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติงานท้องถิ่นที่บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) พิจารณาแล้ว จึงได้มอบหมายให้นางสาวภาวิณี อริยะกุลวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนางสาวสาคร อุปสอด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ติดต่อประสานทางโทรศัพท์ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓๓ มารายงานตัว ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง ลำดับที่ ๓๓ แจ้งว่าสามารถไปปฏิบัติงานสำรวจ ณ ท้องที่บ้านเด่นไม้ซุง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และพร้อมมารายงานตัวเพื่อทำข้อตกลงจ้างเพื่อปฏิบัติงานโครงการจ้างสำรวจฯ ท้องที่ที่กำหนด ในตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ โครงการจ้างสำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะรับการจ้างเป็นลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) และในวันทำข้อตกลงจ้างงาน ผู้ได้รับการจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายรัฐติ ตระกูลเลิศรัตน์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)